

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ประจำปี ๒๕๖๕

ที่	มาตรการป้องกันกรรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผล
๑	มาตรการป้องกันกรรับสินบนการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ๑.๑ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทุ่งโพธิ์ทะเล	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	
๒	มาตรการป้องกันกรรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ๒.๑ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันกรรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทุ่งโพธิ์ทะเล	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน	รอบ ๑๒ เดือน
๓	มาตรการป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทุ่งโพธิ์ทะเล/ผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๔	มาตรการป้องกันกรรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ๔.๒ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันกรรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทุ่งโพธิ์ทะเล	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนเรื่อง เงิน บริจาคและทรัพย์สิน	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรณีการรับสินบนของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ประจำปี ๒๕๖๕

ที่	มาตรการป้องกันกรณีการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผล
๕	<p>มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการจัดทำพัสดุ</p> <p>๕.๑ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ</p>	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล	ไม่พบ	<p>๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง</p> <p>๒. มีการเบิกค่าตอบแทนตามจริง</p> <p>๓. ไม่พบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด ผิดระเบียบ</p> <p>๔. ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดหา พัสดุ</p>	รอบ ๑๒ เดือน
๖	<p>มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>๖.๑ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล/ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	